

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

## **Thành Phố nhận được khoản tài trợ \$25.000 từ CN và Tree Canada để trồng cây xanh; phục hồi khu trồng cây Batsman Park**

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 22 tháng 10 năm 2021) – Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown, các Ủy Viên Hội Đồng, và các đại diện từ Cây Xanh Canada (Tree Canada) và Cơ Quan Bảo Tồn Toronto và Khu Vực (Toronto and Region Conservation Authority, TRCA) thông báo khoản tài trợ \$25.000 từ CN và Tree Canada để hỗ trợ phục hồi khu trồng cây Batsman Park ở Brampton.

Thành Phố đã làm việc với TRCA và các học sinh từ Câu Lạc Bộ Eco tại Trường Trung Học Cơ Sở Louise Arbour và các học sinh từ Trường Trung Học Loughheed để phục hồi khu trồng cây. Khu trồng cây, nằm ở Batsman Park số 389 Father Tobin Road, đã bị hư hại do Emerald Ash Borer, cơn bão băng hồi năm 2013, và các loài xâm lấn. Khoản tài trợ này sẽ cho phép Thành Phố và các đối tác phát triển kế hoạch trồng và theo dõi cây cùng các đặc trưng mới cho khu trồng cây, cũng như trồng thêm 1.000 cây bản địa và cây bụi.

Cây xanh đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển rừng đô thị, làm cho không gian đẹp hơn và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng. Đây là cơ sở hạ tầng xanh quan trọng mang lại các lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội cho cộng đồng của chúng ta. Những cây xanh được trồng ở khu trồng cây Batsman sẽ được tính vào mục tiêu trồng [Một Triệu Cây Xanh](#) của Thành Phố vào năm 2040.

Khoản tài trợ này là một phần trong sáng kiến [CN EcoConnexions – From the Ground Up](#) đầu tư hơn nửa triệu đô la vào các dự án phủ xanh cộng đồng trên khắp Canada. CN đã phủ xanh các cộng đồng thông qua sáng kiến này từ năm 2012 bằng các dự án trồng cây bền vững, có trách nhiệm với môi trường. Thông qua nhiều chương trình trồng cây của mình, bao gồm cả *From the Ground Up*, CN đã trồng hơn hai triệu cây xanh khắp Canada.

### **Về Tree Canada**

Tree Canada là tổ chức phi lợi nhuận quốc gia duy nhất cống hiến cho việc trồng và chăm sóc cây xanh ở các môi trường nông thôn và thành thị. Thông qua các chương trình, nghiên cứu và nỗ lực tham gia của mình, chúng tôi đã hỗ trợ phục hồi che phủ cây xanh ở các khu vực chịu tác động bởi các thảm họa tự nhiên, hướng dẫn các cộng đồng quản lý những cánh rừng đô thị của họ, hỗ trợ hơn 700 dự án phủ xanh sân trường và tổ chức các hội thảo về rừng đô thị. Cho tới nay, cùng các đối tác và nhà tài trợ cộng đồng của mình, chúng tôi đã trồng được hơn 83 triệu cây xanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [treecanada.ca](http://treecanada.ca).

### **Về CN**

CN là nhà lãnh đạo về giao thông vận tải và nhà tạo lập thương mại đẳng cấp quốc tế. Đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, khách hàng và các cộng đồng mà mình phục vụ, CN đã vận chuyển an toàn hơn 300 triệu tấn tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm sản xuất và thành phẩm trên khắp Bắc Mỹ mỗi năm. Là công ty đường sắt duy nhất kết nối bờ Đông và Tây của Canada với phía Nam Hoa Kỳ thông qua mạng lưới đường sắt dài 19.500 dặm, CN, và các chi nhánh của mình đã đóng góp cho sự thịnh vượng và thương mại bền vững của cộng đồng từ năm 1919. CN cam kết các chương trình hỗ trợ trách nhiệm xã hội và quản lý môi trường.

**Trích dẫn**

“Chúng tôi rất vui vì đã nhận được khoản tài trợ \$25.000 từ CN và Tree Canada để hỗ trợ công cuộc phục hồi khu trồng cây Batsman Park của chúng ta. Brampton là một Thành Phố Xanh, và cùng với các đối tác của mình, chúng ta tận tâm để tăng độ che phủ cây xanh của Brampton, bảo vệ khu rừng đô thị của mình, và giữ cho thành phố của chúng ta xanh và đẹp.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Khoản tài trợ này sẽ trực tiếp đóng góp cho mục tiêu bền vững và khí hậu của Brampton. Cây xanh là một phần quan trọng của cộng đồng của chúng ta, cây giúp làm sạch không khí, cung cấp bóng mát, mở rộng rừng đô thị, và làm đẹp thành phố của chúng ta.”

- *Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Nhân viên Thành Phố làm việc tận tình để mang các khoản đầu tư tới cho Brampton, và chúng ta chào đón khoản tài trợ này từ CN và Tree Canada. Học sinh ở khu vực Batsman Park và toàn cộng đồng của chúng ta sẽ được hưởng lợi rất lớn từ việc phục hồi này. Cùng với các bên liên quan, chúng tôi cam kết xây dựng một tương lai xanh hơn.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

“Toronto and Region Conservation Authority rất vui được hợp tác cùng Thành Phố Brampton, Tree Canada và các trường địa phương trong việc trồng 1.000 cây bản địa và cây bụi để giúp phục hồi khu trồng cây Batsman. Sáng kiến tuyệt vời này mang đến cơ hội để học sinh tìm hiểu về các lợi ích của việc trồng cây ở các không gian đô thị và khuyến khích học sinh nhận thức được vai trò của mình trong việc quản lý môi trường tự nhiên.”

- *Jennifer Innis, Chủ Tịch, Ban Giám Đốc TRCA*

“Tree Canada, tổ chức trồng cây phi lợi nhuận quốc gia duy nhất của Canada, rất vui được tiếp tục hợp tác với CN để mang chương trình CN EcoConnexions *From the Ground Up* đến các cộng đồng xứng đáng trên khắp Canada. Với chương trình này, CN đang tạo ra một di sản trường tồn về sự bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai, cung cấp tài trợ và nhận thức rất cần thiết về giá trị của cây xanh và các khoảng không gian xanh với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta, cũng như của môi trường.”

- *Danielle St-Aubin, Giám Đốc Điều Hành, Tree Canada*

“Ở CN, chúng tôi muốn tạo ra tác động tích cực tới các cộng đồng dọc theo mạng lưới đường ray của mình, và cùng với các nhân viên, những người đã nghỉ hưu, và các đối tác của mình, chúng tôi cam kết thúc đẩy các cộng đồng an toàn và bền vững ở bất cứ nơi nào chúng tôi kinh doanh. Từ khi thành lập nên chương trình này năm 2012, với sự hỗ trợ từ đối tác của chúng tôi, Tree Canada, chúng tôi đã hỗ trợ trồng được hơn 2 triệu cây xanh ở các thành phố và các cộng đồng Người Bản Địa từ bờ này tới bờ kia. Qua đó, chúng tôi đang đóng góp cho một tương lai bền vững, tại từng cộng đồng một.”

- *Sean Finn, Phó Chủ Tịch Điều Hành, Dịch Vụ Doanh Nghiệp và Giám Đốc Pháp Lý, CN*

“Nhân viên và học sinh tại Trường Trung Học Cơ Sở Louise Arbour rất hoi hoi được là một phần của quá trình phục hồi và quản lý khu trồng cây Batsman Park. Có cơ hội được làm việc với Thành Phố trong việc lên kế hoạch và giám sát sự thành công của những cây xanh bản địa được phục hồi sẽ mang lại cho học sinh những cơ hội học hỏi thực tế, liên tục và giới thiệu cho các em nhiều con đường nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực môi trường.”

- *Linda Ryan, Quyền Trưởng Khoa Khoa Học, Trường Trung Học Cơ Sở Louise Arbour*

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca).

**LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG**

Prabhjot Kainth  
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &  
Cộng Đồng  
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton  
905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)

Carol Burnup  
Giám Đốc, Truyền Thông và Tiếp Thị, Tree Canada  
613-567-5545 số máy lẻ 230 (số văn phòng) |  
[cburnup@treecanada.ca](mailto:cburnup@treecanada.ca)

Mathieu Gaudreault  
Cố Vấn Cấp Cao, Quan Hệ Báo Chí, CN  
1-833-946-3342 | [media@cn.ca](mailto:media@cn.ca)